



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านล้อง

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยริยาพันธ์ – ลุงพล

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านล้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านล้อง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยริยาพันธ์ – ลุงพล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านล้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๑,๖๒๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เพื่อทำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยริยาพันธ์ – ลุงพล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านล้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านล้อง

ราคากลาง ๑,๕๖๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีอาชีพทั้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียงชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล

ตำบลบ้านล้อง ณ วันที่ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยริยาพันธ์ – ลุงพล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านล้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทนโดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว หากมีอุปสรรคหรือปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อเทศบาลตำบลบ้านล้องไม่ได้

/กำหนดขึ้น...

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค) ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.bansong.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข ๐ - ๗๗๓๖ - ๖๗๕๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ



(นายคนองศิลป์ ชิตรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง